

สื่อแวนครุหนี้เฝ้าฟุ้งกระจัด หลังสกสค.หยุดผ่อนชำระแทน

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.ย. 2558

สื่อแวนครุหนี้เฝ้าฟุ้งกระจัด

แวนหนี้ครุฎนาคารอมสินสื่อแวนโนมเฝ้าฟุ้งพรวดกว่า 6 หมื่นราย หลังกองทุนพิเศษ สกสค.เลิกอม หยุตผอนชำระแทน เหตุครุฎนาคารอมสินเฝ้าฟุ้งเหตุดังงายตั้งแตงวดแรก ๆ ไมกลัวเป็นหนี้เฝ้า เพราะรฐวามีกองทุนพิเศษคอยช่วยเหลืออยุ

เป็นข่าวสั้นสะเทือนวงการครุไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่ ปัญหาหนี้ที่ไมก่อให้เกิตรายได้ หรือ เฝ้าฟุ้งแวนกำลังมีแวนโนมจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอครุไทย โดยเฉพาะครุที่กัยืมเงินจากรฐนาคารอมสินในโครงการเงินกูช.พ.ค.หลังจกสำนักงาน สกสค.ได้มีหนังสือไปถึงฐนาคารไมอนุญาตให้หักเงินจกกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการการเงินกู ช.พ.ค.เพื่อชำระหนี้แทนครุตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2558 ที่ผานมา ซึ่งจะสงผลให้ครุที่คางชำระหนี้โครงการการเงินกูช.พ.ค.กว่า 6 หมื่นรายจะกลายเป็นหนี้เฝ้าฟุ้งทันที

นายพนิจศักดิ์ สุวรรณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศีกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุและบุคลากรทางการศีกษา(สกสค.) ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาหนี้สินครุว่ รฐบาลและรวมว.ศีกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยางมาก ซึ่งในสวนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ที่หลายฝ่ายมองวามีสวนทำให้ครุเป็นหนี้มากขึ้นโดยเฉพาะโครงการเงินกูต่าง ๆ นั้น ยอมรับว่ สกสค.มีโครงการเงินกูหลายโครงการจริง แต่ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหಾಯุ อยางไรก็ตามเท่าที่รวบรวมขอมูลโครงการสวัสดิการการเงินกู ช.พ.ค. ที่ทำรวมกับฐนาคารอมสินมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน พบว่ มีครุรวมโครงการถึงกว่ 4 .6 แสนราย รวมเป็นวงเงินกูกว่ 4 แสนล้านบาท

“ที่ผานมาครุที่เข้าร่วมโครงการจะมีทั้งที่มีวินัยการชำระหนี้ตามปกติ ขณะเดียวกันก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ชำระ ซึ่งเท่าที่ทราบสาเหตุหนึ่งเพราะเป็นหนี้หลายทาง แต่อีกสาเหตุที่สำคัญ เพราะเห็นว่มีกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการการเงินกู ช.พ.ค. ชำระแทนให้”นายพนิจศักดิ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการการเงินกู ช.พ.ค. เป็น กองทุนที่เกิดจกขอตกลงระหวางสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และฐนาคารอมสิน ในการจัดสวัสดิการโครงการการเงินกู ช.พ.ค. โดยมีเงื่อนไขว่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการตั้งแตโครงการที่ 2-7 โดยโครงการที่ 2-3 ได้ค่างตอบแทนร้อยละ 0.50 โครงการที่ 4 ได้ร้อยละ 0.75 โครงการที่ 5 ได้ ร้อยละ 1 โครงการที่ 6 ร้อยละ 0.75 และโครงการที่ 7 ได้ร้อยละ 0.50 ซึ่ง สำนักงาน สกสค.จะนำเงินสวนนี้มาใช้ในการบริหารโครงการ และกันสวนหนึ่งเพื่อใช้สำรองจ่ายหนี้ชำระแทนครุ ซึ่งพบว่บางรายเจตนาไม่ชำระตั้งแตงวดแรก ๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ สำนักงาน สกสค.ได้มีหนังสือไปถึงฐนาคารไมอนุญาตให้หักเงินจกกองทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2558 ที่ผานมา ซึ่งการไมอนุญาตให้หักเงินตั้งกลาวจะทำให้ครุมีหนี้คางชำระสะสมจำนวนมาก โดยขอมูลหนี้สะสมคางชำระล่าสุด ณ วันที่ 31 ส.ค.2558 อยุที่ 64,197 ราย เป็นเงิน 5,388 ล้านบาท ขณะที่ขอมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2558 อยุที่ 62,466

ราย เป็นเงิน 5,196 ล้านบาท
ในขณะที่ข้อมูลครุฑที่ค้างการชำระหนี้และถูกทางธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีก่อนหน้านี้มีเพียงประมาณ 1,000 ราย
เท่านั้น

ที่มา เดลินิวส์ วันที่ 23 กันยายน 2558